

# ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวมูลนิธิภัทรมหाराชาอนุสรณ์”ในพระอุปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี



ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำริให้จัดตั้ง “มูลนิธิภัทรมหाराชาอนุสรณ์”ในพระอุปถัมภ์ฯ อันสื่อความหมายเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง และเป็นการถวายราชสดุดีในพระมหากษัตริย์คุณ อันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อนำไปช่วยเหลือทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็ง และสนับสนุนการพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เจริญก้าวหน้า สานต่อแนวพระดำริที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน

ในโอกาสเทศกาลส่งความสุขท้ายปี มูลนิธิภัทรมหाराชาอนุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งความสุขรับปีใหม่ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กับแคมเปญ “Heart of Giving สุข

แห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน” วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 นี้ ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พบกับเหล่าคนดังที่จะมาร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจ “สุขแห่งการให้” ที่ได้จากหน้าพระทัยรัชกาลที่ ๙ โดย หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี, ดร.สุพัตรา จิราธิวัฒน์, มาริษา สมบัติบุรณ, ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ, อลิสา อินทเสนี, ณิชชา ณัฐฐณิชา ดั่งวิธนาวณิชย์, กรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, โม มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ , โบว์-เมลดา สุศรี และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการพระกรณียกิจด้านการแพทย์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง และงานแสดงภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมการออกร้านจำหน่ายของที่ระลึกลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ และบูธกิจกรรม Health and Heart for Cancer ให้บริการประเมินความเสี่ยง ปรีक्षाป้องกันโรคมะเร็งจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยกับกิจกรรม Art for Cancer โดยศิลปินจิตอาสาวาดภาพที่ระลึก นำรายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ

ร่วมเป็นหนึ่งในพลังแห่งการ”การให้”ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ สอบถามข้อมูลได้ที่ มูลนิธิภัทรมหาราชาอนุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร 0 2576 6100 ต่อ 8118